



ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

ตามที่ได้มีประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏผลว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๘
แห่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลของกรมสรรพสามิตฉบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
และขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๑	นายบารมี อาดำ	
๒	๐๑๓	นางสาวชลิตา ขวัญมณี	
๓	๐๑๐	นางสาวตัสมีน แยมเพริศด์	
๔	๐๐๒	นายธีรพงศ์ เดชะชัยนันต์	
๕	๐๐๑	นางสาวจุฬารัตน์ จันทรวินบูลย์	
๖	๐๑๗	นางสาวพิศดาเรีย อูมา	
๗	๐๐๘	นางสาวอังคณา มะเตือ	

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับคัดเลือกและขึ้นบัญชีได้ทราบว่า

(๑) บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใช้ได้ไม่เกินสองปี (๒ ปี) นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอัน
ยกเลิก

(๒) ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้คัดเลือกได้ คือ

/ก.ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์...

ก. ผู้ยื่นได้ขอสิทธิการเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก
ข. ผู้ยื่นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวภายในวัน เวลา และ
สถานที่กำหนด

ค. ผู้ยื่นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
ในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก

(๓) หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็น
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือก ก็จะไม่สิทธิได้รับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก

(๔) ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในวันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางพิกุล ถิ่นธารา)

สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต